



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๑๙๒,๖๙๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กวันหลงก่อนนิทรรศการ นานา เอ
ฮิวแมน แอดเวนเจอร์ (NASA - A
HUMAN ADVENTURE) นิทรรศการ
ถ่ายทอดประสบการณ์อวกาศผ่านชิ้นส่วน
และวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
โครงการอวกาศ ทั้งที่ผ่านการใช้งานจริง
มาแล้วและในแบบจำลองที่จะจัดแสดงที่
ประเทศไทยในช่วงปลายปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน),
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยคม จำกัด
(มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนอกตำรา นำความรู้
ปูพื้นฐาน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ ล่าสุด เดินทางไปจัด
กิจกรรมกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยมี **มิ่ง-พริดา
เดชะวิจิตร** นักพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนา
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน) และเป็นตัวแทนคนไทย
ที่กำลังจะได้ขึ้นไปท่องอวกาศ เป็นผู้มา
ถ่ายทอดประสบการณ์ และบอกเล่าเกร็ด
ความรู้เรื่องอวกาศให้ฟัง

เธอเล่าถึงความสนใจ และการเดิน
ตามฝันฟังว่า ความฝันอยากจะเป็นนักบิน
อวกาศเกิดมาจากความอยากรู้อยากเห็นว่า
ถ้าหากเราอยู่บนอวกาศและมองลงมายังโลก
จะเป็นอย่างไร เลยตั้งเป้าไว้ในใจว่าถ้ามีโอกาส
สักครั้งก็จะทำให้เต็มที่ จนในที่สุดก็ได้รับ



แรงบันดาลใจจากอวกาศ



มิ่ง-พริดา เดชะวิจิตร



ริว-ธฤชณู เดชะธัญโชติ



เกรซ-พิมพ์ศจี เกษสุวรรณ

คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 23 คน จากทั้งหมด 107 คน
ใน 62 ประเทศ ที่จะได้ขึ้นไปบนอวกาศกับยาน
ลิ่งซ์มาร์คทู โดยจะออกเดินทางจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี 2558

นอกจากนั้นนักพัฒนานวัตกรรมสาวคนเดิม
ยังฝากสำหรับใครที่มีความฝันก็อยากให้ออกไป
ตามหา สองเปิดโลกกว้าง เปิดประสบการณ์ให้กับ
ตัวเอง ถ้ามีโอกาส อยากให้ลงมือทำอย่างเต็มที่



แล้วจุดหมายปลายทางจะไม่ไกลแน่นอน
สำหรับความรู้สึกของเยาวชนที่ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่าง **ริว-ด.ช.รฤชณู
เตชะธัญโชติ** นักเรียนชั้นม.1 ที่แม่อาชีพ
ในฝันจะไม่ใช่นักบินแต่เขาก็มีความสนใจเรื่อง
ของอวกาศเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหา
“ผมอยากเป็นหมอครับ แต่ก็สนใจ
เรื่องอวกาศเป็นงานอดิเรกมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
ถ้ามีเวลาว่างผมจะชอบอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับ
เรื่องดวงดาว จักรวาล และอวกาศครับ
ซึ่งผมได้เรียนเรื่องดาราศาสตร์และดวงดาว
ตอน ป.6 ก็ยิ่งทำให้ผมสนใจมากขึ้น ถ้าพูด
ถึงอวกาศ ผมอยากเห็นมนุษย์ต่างดาวครับ
เพราะอวกาศกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุด น่าจะ
มีสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อยู่”

ส่วน **เกรซ-ด.ญ.พิมพ์ศจี เกษสุวรรณ**
นักเรียนชั้น ม.2 กล่าวว่า “เคยได้เรียนวิชา
ดาราศาสตร์เมื่อตอนอยู่ชั้นประถมศึกษา
ตอนนั้นรู้สึกที่อวกาศเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆ
เป็นสิ่งที่อยู่นอกโลกเราไม่สามารถขึ้นไปสัมผัส
ได้ แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้า”

**NASA A HUMAN ADVENTURE
THE EXHIBITION** จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2557 จนถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว สามารถ
ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [www.thaiticket
major.com](http://www.thaiticket
major.com) หรือโทร. 0 2262 3838

